



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๐๕๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย/เลขาธิการคณะกรรมการ  
พิจารณาศึกษารายละเอียดการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนผู้รักษา  
ราชการแทนอธิการบดี

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็น  
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบ  
และให้นำเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาตาม  
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ นั้น ซึ่งตามนัยระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรตราชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น ไม่ครอบคลุมถึงการให้สิทธิ  
ผู้รักษาราชการแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการ  
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยยังไม่เคยให้หลักการในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนั้น เพื่อให้  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับอธิการบดีและ  
รองอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรนำเสนอสภาฯ เพื่อเห็นชอบในหลักการในเรื่อง  
ดังกล่าวเสียก่อน เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘  
มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ  
พิจารณาศึกษารายละเอียดการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนผู้รักษา  
ราชการแทนอธิการบดี ดังนั้น เห็นควรให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน  
แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ